

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM LONG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CA

Cẩm Long, ngày tháng năm 2021

V/v tăng cường vai trò, trách nhiệm và triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống tội phạm giết người

Kính gửi:

- Thành viên Ban chỉ đạo ANTT xã;
- UBMTTQ và các đoàn thể xã;
- Trưởng các thôn.

Trong những tháng gần đây trên địa bàn huyện xảy ra 05 vụ giết người với 05 đối tượng, làm 02 người chết, 02 người bị thương nặng (*tăng 05 vụ, 05 đối tượng, 02 người chết, 02 người bị thương với cùng kỳ và so với cả năm 2020*) với tính chất, mức độ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cụ thể: Thị trấn Phong Sơn xảy ra 03 vụ, 03 đối tượng, làm 01 người chết, 01 người bị thương; xã Cẩm Tân xảy ra 01 vụ, 01 đối tượng, làm 01 người chết; xã Cẩm Thành xảy ra 01 vụ, 01 đối tượng, làm 01 người bị thương. Trong đó, đáng chú ý có 01 vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn dã man là: Lúc nửa đêm, trong khi gia đình nạn nhân có 05 người (kể cả các cháu nhỏ) đang nằm ngủ thì đối tượng dùng khóa chống trộm khóa trái cửa ngoài, đổ xăng đốt nhà nạn nhân.

Công cụ gây án mà các đối tượng sử dụng đều là hung khí nguy hiểm: 04/05 vụ (80%) đối tượng sử dụng dao (loại dao nhọn, dao phay); 01 vụ đối tượng (20%) sử dụng xăng để đốt. Các đối tượng thực hiện hành vi có độ tuổi trên 30 tuổi (05/05 đối tượng, 100%), trong đó 04 đối tượng là người địa phương (chiếm 80%), 01 đối tượng là người địa phương khác (20%).

Nguyên nhân chủ yếu của 05 vụ giết người nói trên là do mâu thuẫn trong đời sống sinh hoạt (02 vụ, chiếm 40%, trong đó 01 vụ mâu thuẫn thù tức liên quan đến yêu đương tình ái), mâu thuẫn bột phát sau khi uống rượu, chửi nhau lời nói (01 vụ, chiếm 20%); liên quan đến tiền bạc (mâu thuẫn liên quan đến vấn đề cầm cố tài sản 01 vụ chiếm 20%); sử dụng nhiều rượu bia dẫn đến loạn thần (01 vụ, chiếm 20%). Có 04 vụ giết người (80%) đều là người thân, quen, thậm chí có quan hệ yêu đương tình cảm từ trước.

Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân là do sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm còn chưa quyết liệt; việc thực hiện 08 nhóm giải pháp của Đề án 1212 chưa hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thường xuyên; ý thức xã hội, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận quần chúng nhân dân còn nhiều hạn chế, dễ bị kích động dẫn đến hành vi bạo lực; Chế tài xử lý hình sự, hành chính đối

với những hành vi vi phạm pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp, chưa đủ sức cưỡng chế, răn đe; Tình trạng lạm dụng, sử dụng chất kích thích còn phổ biến, nhất là rượu bia.

Các vụ giết người xảy ra liên tục trên địa bàn đã gây bức xúc, lo lắng, bất an trong nhân dân, ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn huyện. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Đề án 1212, góp phần ngăn chặn tội phạm xâm phạm TTATXH nói chung, tội phạm giết người nói riêng.

Thực hiện Công văn số 1140/UBND-CA, ngày 03 tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Về tăng cường vai trò, trách nhiệm và triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống tội phạm giết người, Chủ tịch UBND xã yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo ANTT xã, Trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trưởng các thôn tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

- UBND sẽ cá thể hóa trách nhiệm của từng thành viên BCD ANTT được giao nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo nêu để tội phạm giết người gia tăng, các vi phạm pháp luật không được xử lý nghiêm minh, dẫn đến sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, làm mất tình hình ANTT tại địa phương.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ 08 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể bao gồm:

+ Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng tham gia; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với công tác phòng, chống tội phạm.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công đồng, xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục cần được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, có nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng vùng, miền, địa phương

+ Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống xã hội gắn với thực hiện Chỉ thị số 10, Đề án 375 của UBND tỉnh và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

+ Quản lý chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ cao gây ra các vụ án giết người tại địa bàn cơ sở như: Đối tượng nghiện ma túy; Người chấp hành xong hình phạt tù; chấp hành hình phạt ngoài tù; đối tượng quản lý, giáo dục tại xã, thị trấn; các đối tượng có tiền án, tiền sự; thanh thiếu niên hư và người bị tâm thần, bị “ngáo đá”.

+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để tội phạm sử dụng để gây án.

+ Xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án công tác vũ trang tuần tra kiểm soát, tuần tra nhân dân, tuần tra nghiệp vụ của các lực lượng chức năng nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

1. Các đồng chí thành viên BCD ANTT xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên theo dõi kết quả triển khai thực hiện của các thôn được phân công phụ trách báo cáo Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo ANTT để theo dõi, chỉ đạo.

2. Các cơ quan, đơn vị, các ngành, đoàn thể, các thôn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng dưới mọi hình thức. Tổ chức các buổi họp dân tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động, hậu quả, tác hại cũng như chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về tội giết người. Đồng thời giải quyết nhanh chóng những mâu thuẫn tranh chấp nảy sinh trong đời sống nhân dân, các tổ hòa giải ở tại khu dân cư, thôn, có trách nhiệm hòa giải các mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn không để tội phạm giết người xảy ra trên địa bàn.

Ban biên tập Website xã, Công chức Văn hóa thông tin của xã chủ động dành thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung cơ bản trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm giết người, kết quả, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu.

Ban Văn hóa – Thông tin hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị xây dựng các cụm pano, áp phích, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm giết người tại các cụm dân cư, địa bàn trọng điểm tạo sức lan tỏa sâu rộng. Tùy theo tình hình và điều kiện của mỗi đơn vị mà bố trí cho phù hợp.

3. Công an xã:

- Chủ trì, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan khác thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân; không để xảy ra các vụ án giết người trong 6 tháng cuối năm, các vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu về an ninh trật tự và tâm lý bất an trong nhân dân.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân, tập trung lực lượng tổ chức các biện pháp phòng ngừa tội phạm hiệu quả.

Chủ tịch UBND xã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung trên. Mọi khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đề nghị các đơn vị báo cáo về UBND xã (Qua Công an xã) để được hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BCD 138 huyện;
- Công an huyện;
- TTr Đảng ủy – HĐND xã;
- UBMTTQ, các đoàn thể xã;
- Thành viên BCD ANTT xã;
- Lưu: VT, CA.

CHỦ TỊCH

Bùi Thị Huệ